

Số: /BC-UBND

Bắc Quỳnh, ngày tháng 10 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số trên địa bàn xã Bắc Quỳnh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND huyện Bắc Sơn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tiếp tục phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022; Căn cứ biểu giao chỉ tiêu phát triển cửa hàng số và cửa hàng nông cốt đối với các xã trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tiếp tục phát triển kinh tế số trên địa bàn xã năm 2022 như sau:

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO.

Nhằm triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về tiếp tục phát triển kinh tế số theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/2/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn, Ủy ban nhân dân xã Bắc Quỳnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế số và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số cho các thôn trên địa bàn xã thực hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số năm 2022 nói riêng, nhiệm vụ chuyển đổi số nói chung, UBND xã đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về kiện toàn BCĐ Kinh Tế số xã Bắc Quỳnh; Quyết định số 221/ QĐ-UBND ngày 17/6/2022 về việc kiện toàn BCĐ chuyển đổi số và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, chuyển đổi số tại các thôn, đảm bảo thực hiện hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.

#### II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

##### 1. Về phát triển cửa hàng số.

Năm 2022, xã Bắc Quỳnh được giao phát triển 68% số hộ có cửa hàng số (Trương đương với việc mở thành công cửa hàng số cho 89 hộ), tính đến ngày 10/10/2022. Hiện nay tổng số gian hàng số trên địa bàn xã là 725/1.065 =68,07% (Có danh sách kèm theo). Đạt chỉ tiêu huyện giao.

##### 2. Về duy trì và phát triển số hộ nông cốt.

Năm 2021, xã Bắc Quỳnh có 63/636 hộ nông cốt đạt tỉ lệ 10%, năm 2022 xã được giao phát triển 10% số hộ nông cốt, đến nay xã Bắc Quỳnh đã phát triển được 13 hộ nông cốt, đạt 76/725 =10,48% (Có danh sách kèm theo).

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.**

#### **1. Thuận lợi:**

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, qua các văn bản chỉ đạo đã định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, từ đó tạo động lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế số được giao.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, người dân dần thay đổi nhận thức và hưởng ứng nhiệt tình trong việc đăng ký mở cửa hàng số cũng như duy trì việc đăng bán hàng trên sàn thương mại điện tử Voso Merchant, PostMart.vn.

#### **2. Khó khăn.**

Việc thay đổi nhận thức, cách thức trong mua bán ở một số người dân chưa cao, chưa thành thạo sử dụng công nghệ trong việc đăng bán các sản phẩm, các mặt hàng là một trong những khó khăn cho việc duy trì và phát triển số hộ nông cốt. Các sản phẩm được sản xuất tại địa phương chủ yếu là sản xuất thủ công, hình thức sản xuất nhỏ lẻ chưa có thương hiệu, các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương chủ yếu theo mùa, số lượng ít nên người dân dù đã có cửa hàng số vẫn có thói quen mua bán hàng hóa tại chợ, hiệu quả đăng bán các sản phẩm trên cửa hàng số chưa cao.

### **IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.**

Thiết kế ứng dụng phù hợp với cấu hình của mọi smart phone, đơn giản hóa các bước cài đặt và thuận tiện cho sử dụng khi đăng bán các mặt hàng (Mang tính đại trà, người dân có thể dễ dàng tự cài đặt như khi họ cài đặt và sử dụng và đăng bán các mặt hàng trên các ứng dụng như Zalo, facebook....)

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số năm 2022 của UBND xã Bắc Quỳnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng VHHT huyện;
- Thường trực ĐU,HDND,UBND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP.

**CHỦ TỊCH**

**Dương Đình Đường**